

ABBANK giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng bị ảnh hưởng do cơn bão số 3

21:32 24/09/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Nhằm khắc phục hậu quả và phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh sau bão số 3, ABBANK sẽ giảm lãi suất cho vay lên tới 1,5%/năm cho khách hàng cá nhân có khoản vay tại ABBANK.

Với mong muốn cùng chung tay tiếp sức, hỗ trợ người dân phục hồi hoạt động kinh doanh sau bão, ABBANK đã triển khai chính sách điều chỉnh giảm lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh dành cho những khách hàng tại khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và đang có khoản vay hiện hữu, đồng thời thỏa mãn theo quy định của ngân hàng.

Cụ thể, ABBANK giảm đến 1,5% lãi suất trong vòng 06 tháng kể từ thời điểm áp dụng đối với khách hàng vay sản xuất kinh doanh trung, dài hạn. Khách hàng vay sản xuất kinh doanh ngắn hạn, tùy theo mức độ bị thiệt hại sẽ được áp dụng giảm đến 0,7%/năm lãi suất trong toàn bộ thời gian còn lại của khoản vay hiện hữu cho đến ngày đáo hạn.



ABBANK giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng bị ảnh hưởng do cơn bão số 3

Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng Giám đốc ABBANK chia sẻ: “Chúng tôi mong rằng chính sách hỗ trợ này của ngân hàng sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi để các khách hàng chịu ảnh hưởng, thiệt hại do cơn bão Yagi có thể nhanh chóng ổn định cuộc sống, khắc phục hậu quả sau bão và khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.”

Bên cạnh việc điều chỉnh giảm lãi suất dành cho các khách hàng đang có khoản vay tại khu vực bị ảnh hưởng bởi bão, ABBANK vẫn tiếp tục triển khai gói vay ưu đãi phục vụ sản xuất kinh doanh “vay vốn dễ dàng - kinh doanh như ý” với lãi suất chỉ từ 4,99%/năm, thời gian vay bổ sung vốn lưu động lên tới 24 tháng, giải ngân thần tốc chỉ trong vòng 3 ngày, giúp đáp ứng được nhu cầu vốn một cách nhanh chóng, thuận lợi với thủ tục dễ dàng.

Ngoài các chương trình ưu đãi lãi suất cho vay, ABBANK cũng tiếp tục chủ động rà soát thiệt hại của các khách hàng đang vay vốn để kịp thời đưa ra những biện pháp hỗ trợ cụ thể như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão theo các quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/abbank-giam-lai-suat-cho-vay-doi-voi-khach-hang-bi-anh-huong-boi-bao-so-3>